

Số: 127/2024/TB CBTT - ASP  
V/v: Giải trình lợi nhuận chưa phân phối  
sau thuế âm và biện pháp và lộ trình khắc  
phục tình trạng theo văn bản số 1622/TB-  
SGDHCM ngày 09/09/2024 của Sở  
GDCK TP HCM

TP. HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã chứng khoán: ASP) trân trọng gửi tới Quý Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“Sở GDCK”) lời chào trân trọng.

Căn cứ văn bản số 1622/TB-SGDHCM ngày 09/09/2024 của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh thông báo cò phiếu ASP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (sau đây gọi tắt là Công ty) vẫn giữ nguyên 02 diện cảnh báo với lý do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2024, Công ty xin giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục như sau:

**1. Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm:**

Trước tình hình kinh tế khủng hoảng và suy thoái trên toàn thế giới, trong 06 tháng đầu năm 2024 tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân diễn biến thị trường tiêu cực ảnh hưởng đến giá bán giảm và giá vốn tăng, giá mua hàng phụ thuộc vào giá CP chung của thế giới công bố hàng tháng, dẫn đến lợi nhuận chưa phân phối âm. Thứ nhất, giá CP 06 tháng đầu năm liên tục giảm ảnh hưởng sản lượng bán hàng và ảnh hưởng giá trị hàng tồn kho, công ty phải triển khai chương trình hỗ trợ bao giá để giữ sản lượng đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh. Thứ hai, tỷ giá liên tục tăng mạnh ảnh hưởng đến giá mua đầu vào và phát sinh chi phí tài chính do chênh lệch tỷ giá, làm tăng giá vốn hàng bán. Thứ ba, giá mua nguồn đầu vào 06 tháng đầu năm cao trong khi giá bán ra không tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh. Công ty xin giải trình ba nguyên nhân chính ảnh hưởng kết quả kinh doanh lỗ như trên.

**2. Giải trình về các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC Hợp nhất về vấn đề không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến tính hiện hữu các khoản công nợ phải thu, phải trả:**

Do Tập đoàn có nhiều Công ty con, Công ty liên kết nên việc thu thập được đầy đủ các biên bản đối chiếu công nợ đối với các khoản công nợ của các Công ty con, Công ty liên kết trong Tập đoàn trong đó bao gồm: phải thu ngắn hạn trả trước cho người bán ngắn hạn, phải thu



ngắn hạn khác, phải thu dài hạn, phải trả người bán ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác, phải trả dài hạn khác ... là rất khó khăn để thu thập hết do các Công ty con, Công ty liên kết ở khắp các tỉnh thành và có hàng ngàn khách hàng, cũng có nhiều khách hàng giải thể, ngưng hoạt động có công nợ tồn đọng lâu năm nên chưa xác nhận kịp thời hết công nợ với khách hàng được.

### **3. Các biện pháp và lộ trình khắc phục nguyên nhân đưa vào cảnh báo:**

#### **a/ Khắc phục nguyên nhân LNST chưa phân phối là số âm:**

- **Thứ nhất: Giải pháp và lộ trình khắc phục về quản trị**

Công ty đang tiến hành hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự quản trị mới, đã thay thế các cán bộ quản lý cấp cao và các thành viên HĐQT.

Công ty đang tăng cường rà soát và hoàn thiện tổ chức nhân sự bộ máy kế toán tại các Công ty mẹ và Công ty con, tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với các công ty liên kết, công ty con nhằm đảm bảo việc ghi chép số liệu sổ sách, đối chiếu công nợ, kiểm soát công nợ, hạch toán phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- **Thứ hai: Giải pháp về kinh doanh**

Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh từ tháng 06/2024, từ đàm phán giảm giá vốn đầu vào, cắt giảm chi phí và tăng sản lượng kinh doanh. Hiện nay, Công ty vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đã có lợi nhuận từ kinh doanh LPG.

- **Thứ ba: Giải pháp về quản trị các khoản đầu tư tài chính**

Công ty đã triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính ngắn hạn. Công ty đang đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư tài chính mua bán sát nhập trong những năm qua và thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư không mang lại hiệu quả. Nguồn tài chính thu về từ thoái vốn sẽ giảm tình trạng mất cân đối vốn ngắn hạn hiện nay. Bên cạnh đó, Công ty đã gia hạn hạn mức tín dụng hiện nay với các tổ chức tín dụng đến năm 2025, đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh ổn định của Công ty.

Với các giải pháp, phương án kinh doanh của Công ty đã và sẽ thực hiện trong năm 2024, Công ty chúng tôi cam kết đảm bảo việc hoạt động liên tục và có hiệu quả kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra, khắc phục hoàn toàn tình hình lỗ trong hoạt động kinh doanh.

#### **b/ Khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán:**

- Công ty đã chủ động thực hiện bút toán điều chỉnh hồi tố trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 đối với khoản thu nhập khác từ việc chuyển nhượng mảng kinh doanh khách hàng hộ gia đình 59.045.852.273 VND theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

TẬP ĐOÀN  
Petro  
N:030322

- Công ty sẽ rà soát điều chỉnh các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tại Công ty cổ phần dầu khí An Pha phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và chuẩn mực kế toán. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tăng cường công tác đối chiếu thu hồi công nợ và hoàn thiện các văn bản hồ sơ liên quan theo đúng quy định

Kính mong Quý Sở xem xét, chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT.HCM
- Lưu VT, NQTCTY.

